

Số: 149 /BC-STTTT

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁO CHÍ THÁNG 10/2015

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ:

Trong tháng 10/2015, các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; nhìn chung các báo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí.

Báo chí đã thông tin nhanh, kịp thời về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Nội dung thông tin có tính khái quát cao hơn, chuyên tải tốt hơn tinh thần trong nội dung chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm công tác chuẩn bị, tiến hành, rút kinh nghiệm và đăng tải các ý kiến tâm huyết đóng góp tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời có các tác phẩm tuyên truyền, phản ánh những kết quả phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh của các địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015. Về nội dung này, Báo Đắk Lắk, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã có các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét về sự kiện chính trị quan trọng này của tỉnh. Bên cạnh đó Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tổ chức truyền hình và phát thanh trực tiếp về diễn biến phiên khai mạc và bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Báo Đắk Lắk ra 03 số báo đặc biệt tuyên truyền và phản ánh kịp thời những diễn biến chính cũng như kết quả Đại hội XVI. Qua đó, cổ vũ, động viên, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân cũng như góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo trung ương tại Đắk Lắk đã bám sát định hướng tuyên truyền, có nhiều tin, bài phản ánh khá toàn diện các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí còn tập trung tuyên truyền kết quả, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; phản ánh, đưa tin kịp thời hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, chăm sóc, tri ân người có công, gia đình chính sách nhân dịp Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI... và nhiều nội dung quan trọng khác...

Tuy vậy, hoạt động báo chí trong tháng 10 vẫn còn một số hạn chế như: Một số báo Trung ương đăng trên địa bàn tỉnh lượng tin bài tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI còn ít. Có báo (vietnamnet.vn) thông tin về chưa chính xác về năm sinh của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Ê Ban Yphu...

II. NHỮNG NỘI DUNG NỔI BẬT ĐƯỢC BÁO CHÍ PHẢN ÁNH:

1. Thời sự - Chính trị:

Tháng 10/2015 là thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tập trung phản ánh những sự kiện chính trị nổi bật như:

- Ngày 02/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ 39, nhiệm kỳ 2010-2015 để cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2015 của Tỉnh ủy.

- Sáng 05/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Mai Hoan Niê Kdăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phan Văn Chân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi họp. Cùng dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đóng chân trên địa bàn tỉnh.

- Từ ngày 05 - 07/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk đã tiếp xúc cử tri tại các huyện Ea Súp, Krông Pắc, Ma Đrăk, Ea Kar, Ea H'Leo và thị xã Buôn Hồ.

- Ngày 13/10, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phát ngôn và thông tin đối ngoại năm 2015 với sự tham dự của hơn 100 cán bộ lãnh đạo, phát ngôn của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương.

- Chiều 15/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp định kỳ giữa tháng 10 và họp thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự cuộc họp có đại diện các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan; đồng chí Y Dhăm Ênuôl - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

- Trong 02 ngày 13 và 14/10 diễn ra Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện cho gần 64.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo đại hội.

- Sáng 18/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri TP Buôn Ma Thuột trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

- Ngày 23/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ X (giai đoạn 2015 - 2020), với sự tham dự hơn 400 đại biểu là các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước từ các địa phương, đơn vị, sở, ngành trong toàn tỉnh.

2. Kinh tế - Phát triển:

- Báo Tài Nguyên và Môi trường ngày 06/10 có bài: *Cơ hội phục hồi loài thủy tùng. Theo bài báo thì* Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã nghiệm thu thành công đề tài liên quan đến bảo tồn loài thủy tùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có thể nhân giống thủy tùng bằng các phương pháp giâm hom, cấy

mô và ghép trên gốc cây cây bụi mọc (cây có hệ di truyền gần giống thủy tùng). Trồng cây giống ra thực địa bao gồm trồng thử nghiệm trên đất cạn ẩm ướt có tưới nước và khu đầm lầy ở các huyện Krông Năng, Ea HLeo, Krông Păk rất khả quan. Cụ thể, ở môi trường đầm lầy, tỷ lệ sống thấp đạt 70%, sau 3 năm cây cao khoảng 2,5 m, đường kính gốc 8cm. Trồng trên cạn, tỷ lệ sống đạt 90%, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Sau trồng 3 năm, trung bình cây cao 7m, đường kính gốc đạt 25 cm. Đây là ưu thế vượt trội của cây ghép thích ứng tốt với môi trường trên cạn so với cây mọc tự nhiên. Thành công bước đầu trong việc nhân giống trồng thủy tùng đã tạo ra cơ hội phục hồi loài thủy tùng đặc hữu quý hiếm ở Việt Nam.

- Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày 11/10 đăng bài: **Trạm Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yook Đôn tùy tiện "ngăn sông cấm chợ"**. Theo phản ánh của người dân buôn Đrang Phôk, xã Krông Na, huyện Bôn Đôn thời gian gần đây, Trạm Kiểm lâm số 6, Vườn Quốc gia Yook Đôn không chế tải trọng dưới 5 tấn khi qua trạm, khiến việc tiêu thụ nhiều loại nông sản của bà con bị ách tắc. Đáng nói hơn, trạm Kiểm lâm của vườn tùy tiện "ngăn sông cấm chợ" này trên con đường duy nhất kết nối buôn căn cứ cách mạng Đrang Phôk với thị trường bên ngoài khi chưa có chủ trương của chính quyền địa phương và ngành chức năng. Từ trước đến nay, hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng cũng như nông sản trên tuyến đường này diễn ra bình thường. Nhưng mới đây, Trạm Kiểm lâm số 6, Vườn Quốc gia Yook Đôn tự tiện không chế tải trọng dưới 5 tấn trong thời điểm bà con thu hoạch ngô đại trà, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản, gây bức xúc cho cán bộ và nhân dân địa phương. Vườn Quốc gia Yook Đôn và ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk phải có trách nhiệm trong vấn đề này.

- **Mất rừng rồi... mất luôn cả đất** là tiêu đề Công An Nhân Dân ngày 10/10. Theo phản ánh thì hiện tỉnh Đắk Lắk có 35 dự án trồng rừng, cải tạo, quản lý, bảo vệ rừng... với tổng diện tích gần 30.700ha và đã có 24 dự án có quyết định cho thuê hơn 17.500ha đất. Tuy nhiên, nhiều dự án không hiệu quả như Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Phú Hưng triển khai dự án ở xã Ea Sol, Ea Hleo từ năm 2011 đến nay mới có 26ha cao su, còn lại phần lớn diện tích bị xâm canh. Công ty TNHH Hoàng Nguyễn thuê 438ha đất ở Ea Hleo để chuyển đổi rừng sang trồng cao su nhưng chỉ trồng được 90ha cao su và phần lớn đã bị chết; hàng chục hecta rừng còn lại bị tàn phá, xâm canh... Từ năm 1999-2010, tỉnh Đắk Lắk đã giao khoán cho các hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư 27.000ha rừng để chăm sóc, bảo vệ, nhưng sau đó diện tích rừng bị phá, lấn chiếm, xâm canh trái phép lên đến 10.000ha.

- Đài Truyền Hình Việt Nam ngày 10/10 đưa tin: **Hàng trăm hồ, đập tại Đắk Lắk cạn nước**. Theo phản ánh thì hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có 200 công trình thủy lợi không thể hoạt động, trong đó 176 hồ chứa khô cạn, 21 đập dâng không còn dòng chảy. Việc các hồ, đập không tích đủ nước, sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn hecta lúa, hoa màu và cà phê trong vụ sản xuất Đông Xuân sắp tới của bà con nông dân Đắk Lắk. Được biết, một số địa phương tại đây hiện đã xây dựng phương án hỗ trợ và chuyển đổi cây trồng cho bà con nông dân để khắc phục tình trạng này.

Liên quan vấn đề trên Đài Tiếng Nói Việt Nam đăng tải ngày 22/10 có bài: **Hồ đập ở Đắk Lắk khát nước giữa mùa mưa**. Bài báo phản ánh theo quy luật hàng năm, từ tháng 9 đến tháng 11 là cao điểm của mùa mưa ở Tây Nguyên, nhưng năm

nay, số cơn mưa không đáng kể. Bởi vậy, các công trình thủy lợi trong khu vực Tây Nguyên nói chung và ở tỉnh Đắk Lắk nói riêng vẫn chưa tích đủ lượng nước cần thiết để phục vụ cho vụ sản xuất đông xuân 2015-2016 sắp tới.

- **Bức tử rừng thông phòng hộ** là tiêu đề đăng trên báo Tiền phong ngày 19/10. Theo bài báo phản ánh: Những cánh rừng thông dọc hai bên đường Hồ Chí Minh đi qua huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đã bị lâm tặc xâm hại nhiều năm nay bằng cách cưa trộm, khoét lỗ bom hóa chất hoặc lột vỏ ở gốc châm lửa đốt để cây thông chết dần. Dường như cơ quan chức năng tỏ ra bất lực? Để bảo vệ cảnh quan rừng thông phòng hộ dọc đường Hồ Chí Minh, huyện Krông Búk đã huy động các lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm, tuyên truyền đồng bào không xâm hại, lấn chiếm đất rừng, đồng thời trồng tái tạo lại diện tích đất rừng bị mất. Nhưng thực tế cho thấy rừng thông vẫn đang bị xâm hại từng ngày. Nếu không có giải pháp cương quyết hơn, rừng thông phòng hộ này không lâu nữa sẽ hoàn toàn bị xóa sổ.

- Báo Vietnam ngày 15/10, báo Giáo Dục Việt Nam ngày 16/10 đăng đưa tin: **Sắp xếp, đổi mới Công ty nông lâm nghiệp Đắk Lắk**. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo chuyển Công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối sáu công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Đắk Lắk; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Thắng Lợi; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Phước An; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê-Cacao tháng 10; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Ea Pôk; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana. Giải thể đối với ba công ty nông nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Buôn Ma Thuột; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Đray H'Linh; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê-Ca cao Krông Ana và phối hợp với nhà đầu tư khác thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Cà phê Cư pul.

- Báo Đại Đoàn Kết ngày 20/10 có bài: **Cầu treo xây xong nhưng vẫn thiếu đường dẫn**. Những cây cầu treo mới vừa được thi công xong người dân ai cũng hài lòng bởi từ nay, người dân không còn phải đu dây qua sông để sản xuất như nhiều năm trước. Thế nhưng, với hàng trăm hộ dân nơi đây, niềm vui có cầu mới vẫn chưa trọn vẹn như mong ước, khi cầu đã được đầu tư làm xong nhưng vẫn chưa có đường vào, gây nên nhiều bất cập. Trước tình trạng cầu treo đã được đầu tư làm xong, nhưng không có đường dẫn khiến cho việc đi lại, sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Người dân mong tỉnh Đắk Lắk sớm có phương án điều tiết ngân sách, hoàn thành đường dẫn để người dân được hưởng lợi từ những công trình này.

- **Dự án "treo": Lãng phí tài nguyên đất** là tiêu đề bài viết đăng trên báo Đắk Lắk ngày 27/10. Theo bài báo phản ánh: Thời gian qua nhiều chủ đầu tư được giao, cho thuê đất vi phạm quy định như sử dụng không đúng mục đích, chậm hoặc không đưa vào thực hiện dẫn đến việc lãng phí đất đai, gây thất thu ngân sách Nhà nước. Trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột hiện có hàng chục dự án đã được phê duyệt, giao đất nhưng triển khai chậm tiến độ hoặc đang "đắp chiếu" gây nhiều bức xúc trong dư luận. Điều đáng nói là trong số đó có nhiều địa điểm được

xem là khu đất “vàng”, đơn cử như dự án Xây dựng Trung tâm Văn hóa Thương mại, dịch vụ tổng hợp Đăk Lăk Center do Công ty Cổ phần đầu tư Cao Nguyên làm chủ đầu tư. Hay dự án Bãi đậu xe phía Bắc do Hợp tác xã Vận tải số 1 làm chủ đầu tư thuê diện tích đất gần 4.000 m² tại đường Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột. Mặc dù được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2010, nhưng đến nay, đơn vị chỉ mới xây dựng tường rào bao quanh khu đất dự án. Ngoài địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, tại các địa phương khác như huyện Ea H’leo, Lăk, Ea Kar, M’Đrăk... cũng đang tồn tại nhiều dự án “treo”, sử dụng sai mục đích; trong đó, một số nơi do chủ đầu tư không thực hiện dự án đã để đất được Nhà nước cho thuê bị lấn chiếm trong thời gian dài.

3. Văn hóa - Xã hội:

Ngày 29/9 báo Tuổi trẻ đưa tin: **Kiểm điểm bác sĩ vụ chi tiền để được giám định thương tật**. Theo đó, chiều 28/9, ông Lê Văn Tiên - giám đốc Trung tâm Giám định y khoa Đăk Lăk - cho biết sáng cùng ngày đã triệu tập một cuộc họp tại trung tâm để làm rõ những vấn đề báo Tuổi Trẻ ngày 27-9 nêu trong bài “Chi tiền để được xác định thương tật”. “Chúng tôi đã cho những người liên quan làm tường trình. Một nhân viên của trung tâm thừa nhận việc làm của mình là sai. Trung tâm sẽ xem xét để đưa ra mức kỷ luật với nhân viên này trong vòng hai tuần tới” - ông Tiên thông tin. Cùng ngày, bác sĩ Bùi Trường Phong - giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk - cũng cho biết bệnh viện đã họp kiểm điểm các bác sĩ liên quan đến việc nhận tiền của người đi giám định sức khỏe về hưu trước tuổi. Việc bác sĩ, giám định viên nhận tiền là sai. Trong cuộc họp, tôi cũng yêu cầu các bác sĩ liên quan phải giải thích tại sao để xảy ra việc người dân đưa tiền”. Trước đó báo Tuổi trẻ ngày 27/9 đăng tin **Chi tiền để được xác định thương tật**.

- Báo Tiền Phong 21/9 có bài: **Tiêu cực trong đấu thầu dược phẩm: Nhóm lợi ích thao túng!**. Theo bài báo phản ánh, tháng 11/2014, Sở Y tế (YT) Đăk Lăk tổ chức xong đợt đấu thầu mua thuốc khám chữa bệnh năm 2014-2015 cho các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chưa đầy 1 tháng sau, nhiều mặt hàng mới đấu thầu xong đã hết. Tình trạng thiếu thuốc trầm trọng hơn cả xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Đăk Lăk. Một số bệnh viện tuyến huyện cũng khó khăn tương tự. Thiếu nhất là các loại biệt dược, thuốc gây tê, gây mê dùng trong phẫu thuật. Trong cả chục lần bệnh viện xin Sở YT khẩn cấp bổ sung nguồn thuốc, đã có nhiều bệnh nhân không chờ thuốc được đành phải chuyển viện lên tuyến trên. Theo quy định Bộ Y tế và Bộ Tài chính yêu cầu chuyển từ đấu thầu trọn gói sang đấu thầu theo mặt hàng, các tiêu chí kỹ thuật từng mặt hàng phải chấm chính xác theo thang điểm, khiến số lượng nhà thầu và hồ sơ tăng mạnh, đòi hỏi cán bộ phải có trình độ Dược chuyên sâu. Vì thế, vai trò quan trọng của tổ chuyên gia trong hợp đồng đấu thầu (HĐĐT) thường được giao cho người đứng đầu phòng Nghiệp vụ Dược. Thế nhưng tại Đăk Lăk, hàng chục năm qua, quyền quyết định tại tổ này thuộc về 2 phòng KH- Nghiệp vụ Y và Tài chính kế toán. Hệ quả tất yếu là quá trình đấu thầu, xét thầu luôn chú trọng về tiền nong hơn là những tiêu chí về dược phẩm. Một trong những sai phạm lộ liễu của đợt đấu thầu này, là việc HĐĐT Sở YT Đăk Lăk đã buộc các nhà thầu phải ôm tiền mặt tới nộp tại phòng Tài chính kế toán trước thời điểm đóng thầu, bằng 3% tổng giá trị tham gia dự thầu, ghi rõ tại khoản 1 mục 15 chương II Bảng dữ liệu đấu thầu trong hồ sơ mời thầu (HSMT) do HĐĐT Đăk Lăk tự soạn. Liên quan đến vấn đề trên, báo Tiền phong tiếp tục có các bài phản ánh: **Sai phạm nối tiếp sai phạm; Loại thuốc rẻ mua thuốc đắt**,

loại thuốc nội, mua thuốc ngoại; Xung quanh việc đấu thầu thuốc: Lãnh đạo Cục Dược nói gì?; Vụ 'tiêu cực trong đấu thầu dược phẩm': Trân trọng cảm ơn và hứa hẹn. Tiếp đến ngày 09/10 tờ Câu Chuyện Pháp Luật 9/10 đăng bài: **Lùm xùm trong đấu thầu tân dược: Khi bệnh viện phải “năn nỉ” nhà thầu.**

- Tiếp đến ngày 26/10 báo Tiền phong tiếp tục có loạt bài: **Lãng phí mua sắm trang thiết bị y tế. Mua máy để... bỏ kho!**. Theo bài báo phản ánh, ngày 15/9/2015 Thanh tra tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định thanh tra về việc mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế (TTBYT) tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác. Qua đó phát hiện số TTBYT hư hỏng, không đồng bộ trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng phải “đắp chiếu”. Qua đó cho thấy có nhiều dấu hiệu làm trái trong các vụ mua sắm này. Khi mua TTBYT theo kiểu chỉ định thầu, nhiều đơn vị chỉ nộp các bản báo giá chiếu lệ cho có. Nhiều hợp đồng mua bán hàng hóa không ghi rõ quy cách, kích thước và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Với hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi, một số đơn vị đã không cung cấp được tờ khai hải quan, hoặc nộp các tờ khai hải quan bị tẩy xóa phần giá trị tính thuế và phần thuế nhập khẩu. Nhiều loại TTBYT có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ sai với hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy đây là sự lãng phí rất lớn, cố ý làm trái trong việc mua sắm các loại TTBYT chấp vá, hư hỏng, chưa sử dụng, thế nhưng khi kết luận vẫn chỉ xem đó là “**khuyết điểm**”, “**sai sót**”.

Liên quan đến vấn đề này, báo Tiền phong ngày 27/10 có bài: **Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk: Sẽ xử lý nghiêm, không bao che**; báo Tuổi trẻ ngày 27/10 có bài: **Thiết bị y tế ở Đắk Lắk: tiền tỉ mua về “đắp chiếu”**; báo Nhân dân ngày 27/10 có bài: **Sai phạm trong mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế ở Đắk Lắk...**

- Đài Truyền Hình Việt Nam ngày 29/9 đưa tin: **Tạm dừng mô hình trường học mới vì phụ huynh phản đối**. Một số trường THCS tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã phải tạm dừng mô hình trường học mới VNEN do bị phụ huynh phản đối gay gắt. Trước sức ép của gần 20 phụ huynh khối lớp 6, Trường THCS Ngô Quyền, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã cho tạm dừng mô hình trường học mới VNEN, để trở lại học chương trình theo kiểu truyền thống. Tại Trường THCS Ngô Quyền, các lớp học khối lớp 6 được chuyển tiếp theo chương trình VNEN từ cấp tiểu học sang. Tuy nhiên, do bỡ ngỡ ngay từ đầu cấp khiến nhiều học sinh chưa bắt nhịp với môi trường mới, nên các phụ huynh cho rằng con em họ không hiểu bài. Đồng thời, các phụ huynh cũng lo ngại không giám sát được học lực của con em mình, khi các em không mang vở về nhà. Đây là lý do khiến nhiều phụ huynh không đồng tình để cho con em họ tiếp tục với mô hình VNEN.

- Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 10/10 đưa tin: **Quốc lộ 14: Vừa thông xe, phải sửa chữa**. Theo phản ánh sau hơn 3 tháng thông xe, nhưng mặt đường quốc lộ 14 đi qua các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước nhiều nơi đã bị hư hỏng. Bên cạnh đó, nhiều đoạn đường chưa hoàn thiện rãnh thoát nước và cọc tiêu đã gãy đổ hàng loạt. Tại Km55 đi qua xã Cư Kpô, huyện Krông Búk đơn vị thi công là Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Đắk Lắk đã cho đổ nhựa đường rồi rải cát để khóa lấp những chỗ hư hỏng. Có khoảng 1km đoạn đường này được sửa chữa theo cách như trên. Thi công theo cách này sẽ giảm được việc hàn lún mặt đường như đã xảy ra trên quốc lộ 1, nhưng mặt đường sẽ không được phẳng vì kích cỡ đá

dẫn to hơn.

- Liên quan vấn đề trên, báo Vov Giao Thông ngày 10/10 đăng bài: **Đường xong, dân vẫn chưa được bồi thường**. Theo phản ánh Quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành đưa vào sử dụng, nhưng đến nay vẫn còn hàng chục hộ dân chưa được nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Cụ thể như trường hợp của ông Nguyễn Quốc Quy, ở Tổ dân phố 5, thị trấn Ea Đăng, huyện Ea H'Leo; Ông Nguyễn Ngọc An, ở tổ dân phố 5, thị trấn Ea Đăng... Chậm trễ chi trả bồi thường cho các hộ có đất giải phóng mặt bằng thi công Quốc lộ 14 là do cách tiếp cận và quan điểm khác nhau giữa các cơ quan địa phương.

- **Chậm chi trả tiền bồi** thường là tiêu đề đăng trên báo Thanh niên ngày 20/10. Bài báo cho biết: Nhiều hộ dân ở huyện Ea Hleo "đài cổ" chờ bồi thường diện tích giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14). Đầu tháng 8/2015, UBND huyện Ea Hleo ra Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho 84 hộ gia đình bị ảnh hưởng để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh (gọi tắt là QL14) đoạn qua địa phận thị trấn Ea Đăng, huyện Ea Hleo, với tổng giá trị hơn 2,3 tỉ đồng. Nhưng đến nay việc chi trả tiền chưa được thực hiện khiến những hộ trong diện được bồi thường trên liên tục khiếu nại. Hiện các hộ dân bức xúc nhiều lần đến UBND huyện thắc mắc, khiếu nại nhưng chưa được trả lời thỏa đáng nhiều hộ còn vẫn chưa được chi trả tiền bồi thường.

- Báo Tiền Phong, ngày 14/10 có bài: **Đủ chiêu lừa đảo dân nghèo**. Bài báo cho biết: Thời gian gần đây, nhiều đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ, nhân viên công ty về các vùng thôn quê mời chào người dân mua hàng gây quỹ từ thiện, tiếp thị sản phẩm khuyến mãi với giá trên trời. Chúng còn dụ dỗ cả cán bộ địa phương cấp giấy giới thiệu khiến không ít dân nghèo sập bẫy. Trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Phòng tham mưu tổng hợp, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Tội phạm lừa đảo ngày càng gia tăng, chiêu thức lừa đảo tinh vi, khó lường. Qua các cuộc giao ban hàng tháng, Công an tỉnh luôn chỉ đạo công an các huyện phổ biến tuyên truyền cho người dân biết các mách khéo, thủ đoạn lừa đảo cho người dân đề cao cảnh giác, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa.

- **Cần xử lý nghiêm những sai phạm của Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh** là tiêu đề đăng trên báo Quân đội nhân dân ngày 16/10. Bài báo cho biết: Từ năm 2013 đến nay, Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh (có trụ sở tại 12 Mạc Đĩnh Chi, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar liên tục vi phạm quy định hoạt động vận tải và trốn thuế, nhưng các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk chưa xử lý nghiêm. Trong quá trình hoạt động, những xe khách (loại 16 chỗ) mang tên nhà xe "Việt Thanh" liên tục vi phạm các quy định về hoạt động vận tải như: Phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe chạy tuyến cố định không xuất vé, xe chạy hợp đồng không có hợp đồng. Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra của thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng khác, cuối năm 2014, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu đã cấp cho Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh, đình chỉ hoạt động nhà xe Việt Thanh; đồng thời yêu cầu HTX Vận tải Ea Kar không tiếp nhận các xe mang tên nhà xe Việt Thanh. Tuy nhiên, đầu năm 2015 Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh đã được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông cấp phép và cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định Đắk Nông-Ea Kar (Đắk Lắk). Nhưng thực tế, các xe của nhà

xe Việt Thanh vẫn chạy tuyến cũ Buôn Ma Thuật-Ea Kar; và những vi phạm trong hoạt động vận tải tiếp tục tái diễn, gây bức xúc cho hành khách và các doanh nghiệp, nhà xe khác trên địa bàn. Liên quan đến nội dung trên báo Đại đoàn kết ngày 23/10 có bài: *Nhà xe trốn thuế, cơ quan chức năng bất lực?*

- Báo Đắk Lắk, ngày 19/10 đăng bài 2 kỳ với tiêu đề: *Chính sách tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục: vẫn còn nhiều bất cập.* Theo bài báo, qua khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại các huyện Ea H'leo, Krông Năng, TP. Buôn Ma Thuật và kết quả làm việc của Đoàn với UBND tỉnh mới đây cho thấy, kỷ cương trong quản lý giáo dục từng bước được bảo đảm, góp phần nâng cao chất lượng GD ở từng địa phương và trên phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số văn bản còn chông chéo về nội dung, chưa phân định rõ trách nhiệm cho các phòng, ban chuyên môn; một số chính sách chậm sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế... Cũng theo phản ánh, hiện quy mô trường lớp học trong tỉnh được mở rộng, cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư khang trang, nhiều chương trình, dự án được đưa vào các bậc học nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, thế nhưng một số chính sách liên quan đến giáo dục chậm sửa đổi, bổ sung, không còn phù hợp với thực tế.

- *Gửi hồ sơ 4 năm vẫn chưa được chuyển ngạch giáo viên* là tiêu đề đăng trên báo Tuổi trẻ ngày 17/10. Bài báo cho biết: Các cô giáo Hoàng Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Đào và Bùi Thị Lài (Trường tiểu học Nguyễn Trãi, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk) phản ánh đã làm và gửi hồ sơ đề nghị xét chuyển ngạch giáo viên, nhưng bốn năm qua vẫn chưa được giải quyết. Bà Trương Thị Minh Nguyệt - Trưởng Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuật - cho hay do bà nhận công tác từ năm 2012 nên bà hoàn toàn không biết chuyện nhận và chuyển hồ sơ của ba giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Trãi. Cũng theo bà Nguyệt, hiện nay bộ phận cải cách hành chính của phòng đang sắp xếp lại hồ sơ, tờ trình, nên muốn tìm lại giấy tờ của ba giáo viên nói trên sẽ phải chờ. "Có thể do hồ sơ xét chuyển ngạch của giáo viên đã sót ở bộ phận nào đó, hoặc họ đã nộp hồ sơ không đúng thời hạn dẫn tới sót. Chúng tôi không có sự phân biệt đối xử với giáo viên ở đây" - bà Nguyệt nói. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hồng - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk - cho biết thêm từ tháng 4-2012, Bộ Nội vụ đã bỏ việc xét chuyển ngạch viên chức, do đó muốn nâng bậc lương, ba giáo viên nói trên sẽ phải chờ đến đợt thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định mới của Bộ. "Thời gian thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức sẽ do UBND tỉnh bố trí" - ông Hồng nói.

- Báo Nhân Dân ngày 17/10 đăng bài: *Nhiều di tích lịch sử và danh thắng ở Đắk Lắk xuống cấp nghiêm trọng.* Theo phản ánh thì là tỉnh có nhiều di tích LSVH&DT, nhưng trong nhiều năm qua công tác quản lý phát huy giá trị di tích còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do thiếu kinh phí để trùng tu, tôn tạo nên nhiều di tích đã và đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí một số hạng mục của các di tích sau khi trùng tu, tôn tạo cũng bị hư hại, xuống cấp. Cụ thể, trong các di tích LSVH&DT trên địa bàn tỉnh, đến nay chỉ có năm di tích được đầu tư tôn tạo là: Di tích lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuật, Nhà số 4 Nguyễn Du (Biệt điện Bảo Đại), Đồn điền Cada, hang đá Đác Tuôn và di tích kiến trúc tháp Yang Prong ở huyện Ea Súp. Các di tích còn lại hầu như chưa được trùng tu, tôn tạo. Điều đáng nói là trong số ít ỏi các di tích được đầu tư trùng tu, tôn tạo

này, việc bố trí kinh phí cũng chưa kịp thời và đầy đủ khiến các di tích trùng tu, tôn tạo thiếu đồng bộ, khi hạng mục này thi công xong thì hạng mục khác lại xuống cấp, hư hỏng làm cho di tích trở nên nhộm nhoạm, không phát huy được giá trị di tích.

- Báo Thanh tra ngày 24/10 đăng bài: **Một sản phụ tử vong bất thường sau khi sinh**. Sau khi nhập viện và sinh mổ một bé trai tại Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột, chị Lương Thị Tuyết Thu (SN 1987, ngụ xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) có biểu hiện bất thường và tử vong. Theo bà Nông Thị Ý (mẹ chị Thu), sáng 23/10, chị Thu có biểu hiện chuyển dạ nên được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, người nhà được thông báo chị Thu sinh mổ một bé trai nặng 4,2kg, sức khỏe của bé bình thường; sức khỏe của sản phụ không được bác sĩ thông báo. Đến 22 giờ 30 phút, các bác sĩ thông báo cho gia đình sức khỏe của chị Thu diễn biến xấu, chảy máu nhiều nên đã mời 2 bác sĩ sản từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk sang hỗ trợ. Sau đó ít phút, 2 bác sĩ này cho biết khẩn trương chuyển chị Thu sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Tuy nhiên, chị Thu vào viện được khoảng 15 phút thì được bác sĩ thông báo đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Liên quan đến vụ việc này các báo Tuổi trẻ, Vov, Danh nghiệp Vn, CAND; Người Lao động... ngày 25/10 đồng loạt đưa tin: **Làm rõ nguyên nhân một sản phụ tử vong sau khi sinh**.

* **Về tình hình an ninh trật tự:** Phòng PX15 - Công an Đắk Lắk; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; báo Đắk Lắk đã có nhiều tin, bài phản ánh về tình hình ANTT, những hoạt động đảm bảo ANCT, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội của các phòng nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, Công an các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột, CA các xã và phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở các địa phương, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các tầng lớp nhân dân và động viên mọi người tích cực tham gia phòng, chống tội phạm tại các khu dân cư.

Ngoài ra, phản ánh về vấn đề này nhiều cơ quan báo chí Trung ương cũng đã đưa tin nhiều vụ việc nổi cộm như: *Nghi trộm chó, 2 người bị đánh chết: Công an triệu tập hàng chục người* (Đài Tiếng nói VN ngày 07/10); *Rủ nhau tắm hồ, 1 học sinh tử vong* (Báo Người Lao động ngày 07/10); *Hành trình phá án: Án tử cho tên ác thú, cuồng dâm* (Báo Tin tức ngày 09/10); *Cảnh giác cao độ với “tiêu tặc” hoành hành khi mùa thu hoạch tới gần* (Câu Chuyện Pháp Luật 13/10); *Bắt giam một cán bộ kiểm lâm nhận hối lộ* (Tiền Phong 13/10; Thanh Niên 13/10; Pháp Luật TP.HCM 13/10); *Bắt giữ 2 kẻ tiêu thụ xe gian ở Campuchia* (CANN ngày 15/10); *Bắt nóng đối tượng trộm cắp xe máy* (CANN ngày 20/10); *Lừa đảo qua Facebook, chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng* (Tuổi trẻ ngày 22/10); *Dùng chứng thư bảo lãnh giả lừa 7 tỉ đồng* (Thanh niên ngày 24/10)...

III. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 11/2015:

Tháng 11/2015 đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền một số nội dung chính như:

1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

năm 2015 với chuyên đề “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”;

2. Tuyên truyền các giải pháp, biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh những tháng còn lại của năm 2015 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong năm theo nghị quyết Ban chấp hành Tỉnh Đảng bộ và HĐND tỉnh đã đề ra;

3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 9, ngày 19 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016;

4. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015) và tháng chung tay vì người nghèo; 75 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2015) và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày vì người nghèo 17/11/2015; kỷ niệm 98 năm Cách mạng Tháng mười Nga (07/11/1917-07/11/2015)...

5. Tuyên truyền và phản ánh về việc chấp hành Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 11/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên”;

6. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 24/9/2015 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy;

7. Tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh theo Quyết định số 2602/QĐ-UBND, ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND, ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030....;

8. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác thu hoạch vụ Thu - Đông và triển khai sản xuất vụ Đông - Xuân 2015-2016 đạt hiệu quả; tuyên truyền công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch sốt xuất huyết ở người và dịch lở mồm long móng, cúm AH5N1 ở gia súc, gia cầm; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tình hình bảo đảm an toàn giao thông; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc, yếu kém mà các địa phương, ngành cần sớm khắc phục...

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND
- CT, các Phó CT UBND tỉnh
- Ban Tuyên giáo TU;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Đài TT-TH các huyện, TX, TP;
- Các Sở, ngành liên quan;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT; VP; BCXB.

} p/c;

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Tý